



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน  
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๑

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ไทยเจ้าภาพครั้งแรก จัดฟีลิกส์โอลิมปิก84ชาติ

ณัฐพงษ์ บุญยพรหม



เปิดฉากขึ้นแล้วสำหรับ "การแข่งขันฟีลิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 42" ที่ประเทศไทย "เปิดบ้าน" เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-18 ก.ค. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในการแข่งขันครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ และท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม รับเป็นรองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟีลิกส์ สมาคมฟีลิกส์ไทย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

น.พ.จรัส สุวรรณเวลา นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองประธานมูลนิธิ สอวน. บอกว่า การแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการ เกิดขึ้นจากกลุ่มนักวิชาการที่มีความคิดและเชื่อว่าในทุกประเทศยังมีเยาวชนที่มีความ

อัจฉริยะทางปัญญาอยู่มากมาย หากจัดให้เยาวชนเหล่านั้นมาแข่งกันในด้านวิชาการเช่นเดียวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ก็จะเป็นการพัฒนาความสามารถพิเศษทางปัญญาของเยาวชน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว

"การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และกระตุ้นให้มีการยกระดับมาตรฐานการเรียนวิชาฟิสิกส์ในประเทศให้ครูและนักเรียนมีประสบการณ์ จากประเทศต่างๆ ที่เข้าแข่งขัน เพราะจะมีประโยชน์ต่อไทย ในการทำให้ต่างประเทศรู้จัก และยอมรับในฝีมือด้านวิชาการมากขึ้น" น.พ.จรัส กล่าว

นายกสภาจุฬาฯ บอกต่อว่า ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จะมีสุดยอดนักฟิสิกส์เยาวชนจากทั่วโลก เข้าร่วม มีทั้งการสอบภาคทฤษฎี 3 ข้อ ใช้เวลา 5 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติการ 2 ข้อ ใช้เวลา 5 ชั่วโมง โดยประเทศเจ้าภาพ เป็นผู้รับผิดชอบในการออกและตรวจข้อสอบ เกณฑ์การให้รางวัล คิดเป็นร้อยละของผู้เข้าแข่งขัน เหรียญทอง ให้แก่ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 8 เปอร์เซนต์แรก ส่วนเหรียญเงินให้คนที่คะแนนรองลงไป 17 เปอร์เซนต์ และเหรียญทองแดง คะแนนรองลงไป 25 เปอร์เซนต์



**"เจ้าภาพ" จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในเรื่องสถานที่และการจัดการด้านต่างๆ**

น.พ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ บอกถึงความพร้อมในการจัดงาน ว่า จุฬาฯ มีความพร้อมเต็มที่ เพราะมีประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 84 ประเทศ แต่ละประเทศจะมีเยาวชนเข้าร่วม 5 คน อาจารย์ผู้ควบคุมประเทศละ 2 คน ผู้สังเกตการณ์และผู้ติดตามรวมแล้ว 650 คน และผู้เกี่ยวข้องประมาณ 1,000 คน ในการจัดพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบเหรียญรางวัลในวันปิดการแข่งขันด้วย

"เราเตรียมอาคารกีฬาเนกประสงค์ ชั้น 4 ทั้งหมด เป็นสถานที่สอบ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ใช้พื้นที่ชั้น 3 ทั้งหมด เป็นที่ประชุมข้อสอบ และประชุมผู้บริหารนานาชาติ"

อธิการบดีจุฬาฯ บอกด้วยว่า คณะกรรมการจัดทำข้อสอบแปลเป็น 5 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน รวมทั้งอาจารย์ฟิสิกส์ทั่วประเทศ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบ การแข่งขันครั้งนี้ไม่อนุญาต

ให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมสังเกตการณ์ ผู้ที่สนใจติดตามได้ที่ [www.IPhO2011.org](http://www.IPhO2011.org) และถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานที่ [www.chula.ac.th](http://www.chula.ac.th)

ฟิลิกส์โอลิมปิก มีสุดยอดนักเรียนไทย 5 คน เป็นตัวแทนของประเทศ เข้าร่วมชิงเหรียญทอง ประกอบด้วย นายกำพล อัครวรารังค์ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ **นายธิปก รักอำนวยกิจ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน** นายจิรัฏฐ์ จิระวิชิตชัย นายพงศภัค สวัสดิรักษ์ นายภคพล สุขนิติชัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายพงศภัค เล่าถึงการเข้ามาเป็นตัวแทนประเทศ ว่า กว่าจะเข้ามาถึงตรงนี้ ต้องผ่านด่านการเก็บตัวต้องสอบผ่านค่ายของสอวน. ซึ่งองค์การส่งเสริมโอลิมปิกฯ เป็นต้นทางของการขอวิทยาศาสตร์ของใครหลายคน

"ค่ายนี้จะปูพื้นฐานก่อนแข่งในระดับชาติ จากนั้นจะเข้าสู่ค่ายของสสวท.ที่มีการอบรมแบบเข้มข้น ซึ่งจะใช้เวลากว่า 2 ปี ผมดีใจมากที่มาถึงวันนี้ได้ ทีมเราตั้งความหวังไว้มาก ผมจะตั้งใจ และมีสมาธิกับการแข่งขัน เพื่อนำเหรียญทองมาฝากคนไทย" พงศภัค กล่าว

ด้านนายภคพล บอกว่า กว่าจะมาถึงวันนี้ต้องฝ่าด่านมากมาย เริ่มจากค่ายของสอวน.ที่มีศูนย์อยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จากนั้นแต่ละศูนย์ของสอวน.จะหาตัวแทนศูนย์ มาแข่งโอลิมปิกแห่งชาติ ซึ่งจะมีค่าย 1 และค่าย 2 และแข่งขันในระดับประเทศ จากนั้นตัวแทนแข่งขันสอวน.แห่งชาติ 25 คน จะเข้าค่ายสสวท. คัดคนจาก 25 คน ให้เหลือ 15 คน จนเหลือ 8 คน และคัดให้เหลือ 5 คน

"เราจะพยายามเปลี่ยนความคาดหวังให้เป็นความมุ่งมั่น และจะทำให้ได้เหมือนกับที่ตัวแทนประเทศไทยเคยทำไว้จากการแข่งขันที่โครเอเชีย ที่ได้ 5 คน 5 เหรียญทอง เป็นที่ 2 ของโลก ที่ผ่านมามีการเตรียมพร้อมที่ดี เชื่อว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างที่ตั้งใจไว้" ภคพล กล่าว

นายจิรัฏฐ์ บอกว่า เราทุกคนมั่นใจพอสมควร เพราะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมมานาน เราคาดหวังเหรียญทองอยู่แล้ว และจะพยายามทำให้ดีที่สุด

ขณะที่ พงศภัค บอกว่า ใน 84 ประเทศที่เข้าร่วมครั้งนี้ มีจีน และได้วันเป็นคู่แข่งสำคัญ เป็นอย่างนี้มานานแล้ว ทั้งในสนามเอเชีย และสนามระดับโลก แต่เราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุด

ทั้ง 5 คนได้กล่าวขอกำลังใจจากประชาชน โดยยืนยันจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อคว้าเหรียญทองมาครองให้สำเร็จ

